

ประมวลสรุปมติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับ พอช.และขบวนการองค์กรชุมชน

ณ วันที่ 16 มกราคม 2561

เรื่อง	สาระสำคัญ
<p>1.เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง องค์การมหาชน (ฉบับที่ .) พ.ศ. ขององค์การมหาชน จำนวน 2 แห่ง</p>	<p>กรม.มีมติอนุมัติดังนี้</p> <p>1.หลักการร่างพรก.จัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) และร่างพรก.จัดตั้งศูนย์ คุณธรรม (องค์การมหาชน) รวม 2 ฉบับ ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ</p> <p>2.ให้ ก.พ.ร.รับความเห็นไปดำเนินการต่อ</p> <p>3.ให้ ก.พ.ร.เร่งรัดแก้ไขเพิ่มเติมพรก.การจัดตั้งสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) และสถาบันเทคโนโลยีป้องกัน ประเทศ (องค์การมหาชน) เสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่วน</p> <p>สาระสำคัญ</p> <p>1.ร่างพรก.จัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษฯ</p> <p>1.1.แก้ไขนิยามคำว่า “พื้นที่พิเศษ” และเพิ่มคำว่า “เขตพัฒนาการท่องเที่ยว” และ “คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ”</p> <p>1.2.แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์กำหนดบทบาท อำนาจหน้าที่เรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้ชัดเจน หน่วยงานที่พัฒนาองค์ความรู้ด้านการ ท่องเที่ยว ต้นแบบหรือศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ครบวงจร</p> <p>1.3.แก้ไขปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ พนักงานหรือ ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เว้นแต่เป็นผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และกรรมการจะ ดำรงตำแหน่งกรรมการในองค์การมหาชนเกินกว่าสามแห่งไม่ได้</p> <p>1.4.แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการบริหารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงาน การออก ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกำหนด เกี่ยวกับการแต่งตั้ง อำนาจหน้าที่ ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและ ผู้ตรวจสอบภายใน เครื่องแบบผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และเครื่องหมายองค์การ แนวทางปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>1.5.แต่งตั้งผู้อำนวยการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 90 วัน และหากมีความจำเป็นให้ขยายได้ไม่เกิน 60 วัน</p> <p>1.6.แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติของผู้อำนวยการ ต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ไม่เป็นผู้บริหารของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การมหาชนอื่น และไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชนอื่น และไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำหรือใน กิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการขององค์การ ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม</p>

เรื่อง	สาระสำคัญ
	<p>1.7.การแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง และลงโทษทางวินัยผู้ตรวจสอบภายในนั้น ให้ผู้อำนวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาาร่วมกันแล้วเสนอให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อนจึงดำเนินการได้</p> <p>1.8.บทเฉพาะกาล กำหนดให้สำนักงานพื้นที่พิเศษที่มีอยู่เดิมและอยู่ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ สามารถเข้าไปดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวนั้นได้</p> <p>2.ร่างพรก.จัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)</p> <p>2.1.แก้ไขคำว่า “คุณธรรมความดี” คำว่า “ศูนย์” คำว่า “คณะกรรมการ” คำว่า “ผู้อำนวยการ” คำว่า “เจ้าหน้าที่” คำว่า “ลูกจ้าง” คำว่า “รัฐมนตรี” และเพิ่มคำว่า “เครือข่ายทางสังคม” และคำว่า “กพม.” เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 3 แห่งพรบ.องค์การมหาชน 2552</p> <p>2.2.แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การส่งเสริม การสร้างและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม กระบวนการรับรองการเป็นองค์กรคุณธรรมให้กับเครือข่ายทางสังคม</p> <p>2.3.-2.7.เหมือนข้อ 1.3-1.7.</p> <p>2.8.บทเฉพาะกาล กำหนดให้คณะกรรมการที่มีอยู่ในวันก่อนที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ เป็นคณะกรรมการจนครบวาระการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554</p>
<p>2.เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง</p>	<p>กรม.มีมติรับทราบตามที่ก.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ ดังนี้</p> <p>1.แนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของ ทส. ให้รับความเห็นของสน.งบประมาณ และสนง.คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจไปพิจารณาดำเนินการต่อไป</p> <p>2.ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องใช้แนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งตามที่ ทส. เสนอ</p> <p>สาระสำคัญ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สํารวจการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2558 พบว่า ความยาวชายฝั่งทะเลของประเทศไทย 23 จังหวัด ประสบปัญหาการกัดเซาะค่อนข้างรุนแรงในหลายพื้นที่</p> <p>แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) การปรับสมดุลชายฝั่งโดยธรรมชาติ (Coastal equilibrium by natural processes) 2) การป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (Coastal erosion protection) 3) การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (Coastal erosion solution) 4) การฟื้นฟูเสถียรภาพชายฝั่ง (Coastal rehabilitation) <p>สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งและประเมินประสิทธิผลจากการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากพบว่าในพื้นที่ที่มีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอยู่อาจจำเป็นต้องมีการทบทวนโครงการเพื่อกำหนดแนวทาง และรูปแบบในการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะที่เหมาะสมต่อไป</p>

หมายเหตุ เอกสารชุดนี้เป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีที่สรุปจากเว็บไซต์ <http://www.thaigov.go.th> สำหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการگردตรวจสอบที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร.0 2280-9000